

Số: /KH-SCT

Lạng Sơn, ngày tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH

Thực hiện Biên bản ghi nhớ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc triển khai các biện pháp phối hợp, liên kết phát triển giữa hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo, năm 2024

Thực hiện Biên bản ghi nhớ số 245-BB/TUBG-TULS ngày 21/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc triển khai các biện pháp phối hợp, liên kết phát triển giữa hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh. Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2024 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc triển khai các biện pháp phối hợp, liên kết phát triển giữa hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh.

2. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực ngành Công Thương hợp tác với tỉnh Bắc Giang về phát triển công nghiệp, thương mại gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Phòng Quản lý Thương mại

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan:

Dự báo tình hình cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường và các thông tin khác liên quan đến thị trường Trung Quốc để cung cấp cho doanh nghiệp hai tỉnh chủ động các phương án xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc. Thông tin rộng rãi tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh về hoạt động liên vận quốc tế tại ga Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang để có thể thực hiện các thủ tục bảo quản, bốc xếp, hải quan, vận chuyển,...

Phối hợp, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang trong việc tiêu thụ nông sản, hàng hoá qua cửa khẩu, nhất là vải thiều, gà, lợn, rau, quả...

Phối hợp tổ chức các hội chợ cấp tỉnh, cấp vùng do UBND hai tỉnh chủ trì tổ chức, đặc biệt là các hội chợ OCOP cấp tỉnh; hỗ trợ, giới thiệu các doanh nghiệp, thương nhân, hệ thống phân phối đến khảo sát, thu mua, tiêu thụ nông sản của các địa phương.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên

2. Phòng Quản lý Công nghiệp

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Tham mưu, thực hiện trong công tác quy hoạch các khu, cụm công nghiệp giữa các tỉnh để tạo kết nối liên vùng, từ đó hình thành các khu vực sản xuất công nghiệp tập trung, nhất là dọc trục Quốc lộ 1A và tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trên địa bàn hai tỉnh.

Thời gian thực hiện: giai đoạn 2024 - 2030

3. Thanh tra Sở

Tham mưu, thực hiện phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn: Trao đổi thông tin về tổ chức thực thi pháp luật về công tác phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định của pháp luật, quản lý thị trường; ngăn ngừa hàng hóa nhập lậu vào địa bàn hai tỉnh.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện Quy chế phối hợp đã ký kết trong công tác quản lý, trao đổi thông tin để kiểm tra, kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khai thác, kinh doanh than giữa tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương, tỉnh Lạng Sơn và Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Các phòng: Quản lý Công nghiệp, Quản lý Thương mại, Quản lý Năng lượng: Phối hợp, trao đổi trong việc xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, thương mại tại các khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nội dung Biên bản ghi nhớ số 245-BB/TUBG-TULS, Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh; tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với các phòng, đơn vị của tỉnh Bắc Giang nhằm bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác tham mưu phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại của hai tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn được phân công chủ trì chủ động trao đổi với các phòng, đơn vị liên quan của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang để tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Các phòng chuyên môn được giao phối hợp tích cực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Giao Phòng Kế hoạch – Tổng hợp phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan theo dõi việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hằng năm xây dựng báo cáo theo yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Sở Công Thương yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu VT, KHTH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Đại